

PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM

**Tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị QĐNDVN
và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
(Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2024)**

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng; Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ.

Kính thưa các bậc Lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các đại biểu, khách quý và bạn bè quốc tế.

Thưa toàn thể các đồng chí

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tôi trân trọng gửi đến các đồng chí Lãnh đạo, Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng; các bậc Lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Tổng cục Chính trị qua các thời kỳ và các đại biểu, khách quý và bạn bè quốc tế những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí!

Sự ra đời của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay, là một dấu

mốc đặc biệt quan trọng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ngay khi thành lập, Đội đã có chi bộ đảng để lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị, chỉ huy chiến đấu với hình thức hoạt động rất thiết thực, cụ thể làm cho “Giải phóng quân” trở thành đội quân có tinh thần thép, trong khi vũ khí, trang bị còn rất thô sơ và hoạt động trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ.

Từ đó, công tác đảng, công tác chính trị luôn gắn liền với từng bước phát triển, trưởng thành của Quân đội, gắn liền với từng trận đánh, từng chiến dịch và từng lĩnh vực công tác, từng nhiệm vụ của mỗi đơn vị, bám sát đời sống và hoạt động của bộ đội, chỉ đạo tiến hành có hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, đặc biệt là ở những giai đoạn, thời điểm lịch sử có tính bước ngoặt, đưa công tác đảng, công tác chính trị trở thành “linh hồn, mạch sống” của Quân đội. Đây là nét đặc sắc, đặc trưng của đội quân cách mạng, đội quân từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với Nhân dân.

Thực tiễn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân.

Nắm vững nguyên tắc đó, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị. Đó là bài học xuyên suốt, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, bảo đảm cho quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang của Cách mạng Việt Nam, cũng như trong 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam luôn có sự đóng

góp to lớn của Tổng cục Chính trị, cơ quan chính trị các cấp và đội ngũ chính uỷ, chính trị viên, cán bộ chính trị toàn quân.

Với bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, với tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, với tư duy nhạy bén, sắc sảo trên cơ sở nắm vững nguyên tắc, Tổng cục Chính trị đã luôn thể hiện rõ vai trò cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, chỉ đạo, hướng dẫn và trực tiếp tiến hành đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội.

Các đồng chí là lực lượng trực tiếp xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, anh dũng chiến đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của Nhân dân. Công tác đảng, công tác chính trị được tiến hành thường xuyên, liên tục, rộng khắp, hiệu lực, hiệu quả trong toàn quân đã giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị - nhân tố quan trọng hàng đầu của Quân đội cách mạng, để đảm bảo Quân đội ta luôn trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; dám đánh, biết đánh và đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 được xác định là Ngày truyền thống của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây chính là sự khẳng định vị trí, vai trò to lớn của công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội, của Tổng cục Chính trị, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp; thể hiện nguyên tắc bất di bất dịch Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội; đồng thời nhất quán phương châm: Ở đâu có bộ đội, ở đó có hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trọng trách lớn lao của Tổng cục Chính trị, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị toàn quân.

Thưa các đồng chí!

Tôi vui mừng thấy rằng, những năm qua, Tổng cục Chính trị đã không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao ý chí, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí đã luôn luôn quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, nắm chắc tình hình, chủ động, nhạy bén, sắc sảo trong tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mà thường xuyên, trực tiếp là Quân uỷ Trung ương, đề ra những chủ trương, giải pháp hữu hiệu xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; góp phần xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, đặc biệt là “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dưới sự hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng trong toàn quân được tiến hành hiệu quả, toàn diện, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới, bảo đảm luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, kiên định về tư tưởng, nêu cao ý chí, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, có đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, không ngừng phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, là lực lượng xung kích, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, Tổng cục

Chính trị đã tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, xây dựng Cơ quan vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; nội bộ đoàn kết, thống nhất; tham gia có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Với những chiến công, thành tích đạt được trong 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, Tổng cục Chính trị vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, Tổng cục Chính trị vinh dự, tự hào được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua.

Thưa các đồng chí!

Tại Hội nghị Trung ương vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất đánh giá: những thành tựu vĩ đại đạt được sau 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giúp Việt Nam tích lũy đủ thế và lực cho sự phát triển bứt phá trong giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng để xác lập trật tự thế giới mới, đây cũng là thời kỳ cơ hội chiến lược quan trọng, giai đoạn nước rút của cách mạng Việt Nam để đạt mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc đạt mục tiêu 100 năm thành lập nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức mới, trong đó thách thức nổi trội hơn. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục sẽ có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Hoà bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn, song đứng trước nhiều thách thức. Các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, các nguy cơ mà Đảng đã chỉ

ra đối với đất nước ta vẫn đang hiện hữu, có mặt diễn biến phức tạp và gay gắt hơn.

Trong bối cảnh đó, bảo đảm quốc phòng, an ninh tiếp tục là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và là quan điểm nhất quán của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, Đảng và Nhà nước hết sức coi trọng việc củng cố, tăng cường tiềm lực quân sự, quốc phòng; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Điều đó đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Tổng cục Chính trị, cơ quan chính trị, đội ngũ chính uỷ, chính trị viên và cán bộ chính trị trong toàn quân.

Để thực hiện tốt chức năng và trọng trách lớn lao của mình, Tôi đề nghị Tổng cục Chính trị, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị trong toàn quân kế thừa, không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và truyền thống vẻ vang của Tổng cục Chính trị, tăng cường đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất: các đồng chí cần thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 Khoá XIII về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chiến lược quốc phòng Việt Nam, Chiến lược quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia... Chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư - trực tiếp là Quân uỷ Trung ương triển khai, cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.

Thứ hai: tập trung tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 trong Quân đội. Đại hội

Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là sự kiện chính trị rất quan trọng của Đảng, của đất nước. Đảng bộ Quân đội là một trong những đảng bộ lớn của cả nước, có nhiều loại hình tổ chức đảng, số lượng đảng viên đông, hoạt động phân tán trên địa bàn cả nước, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Việc thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương về xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, có nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện sáp nhập, giải thể, sắp xếp lại... đặt ra yêu cầu cao về công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ, chính sách. Vì vậy, việc chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không chỉ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, mà còn là dịp kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Đảng bộ Quân đội phải mẫu mực, làm gương trong thực hiện các chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ ba: cần tiếp tục tham mưu thực hiện các chủ trương, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân. Thường xuyên nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội; bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Các đồng chí cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong tình hình mới; chủ động đề xuất và triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm cho hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được tiến hành thường xuyên, kịp

thời, rộng rãi, có chất lượng ngày càng cao. Đồng thời, cần tham mưu, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, chiến dịch, cán bộ chính trị trong toàn quân có chất lượng cao, ngang tầm nhiệm vụ; có kiến thức toàn diện, năng lực chuyên môn sâu và linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo hoạt động thực tiễn; tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong công tác.

Thứ tư chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn quân, nhất là việc đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống tốt đẹp của Đảng, của dân tộc, Quân đội và đơn vị; góp phần xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, nhận rõ đối tác, đối tượng, các âm mưu, thủ đoạn chống phá; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; gương mẫu, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ năm chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc. Tăng cường phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Phối hợp nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời các tình huống về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thưa các đồng chí và các bạn.

Phấn khởi, tự hào về những chiến công, thành tích xuất sắc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đạt được trong 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, chúng ta càng ý thức sâu sắc trách nhiệm vinh quang trên chặng đường cùng toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn tin tưởng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thường xuyên, trực tiếp của Quân uỷ Trung ương; sự phối hợp, hiệp đồng, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương, của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội và bạn bè quốc tế, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ ngày càng trưởng thành, vững mạnh, không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm đặc biệt và niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tôi kính chúc các đồng chí Lãnh đạo, Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp, các đại biểu cùng toàn thể các đồng chí và các bạn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công!

Xin trân trọng cảm ơn.